

## วันเกิด.....บอกความเจ้าชู้ของคุณได้

นำเสนอเมื่อ : 24 ก.ย. 2552

**วันเกิดของคุณสามารถบอกระดับความเจ้าชู้ของคุณได้นะ.... ลองอ่านดู**

### **✖ วันจันทร์**

คน เกิดวันจันทร์มักมีดวงเกี่ยวกับความรักในแบบที่ลึกซึ้ง ไม่รักเพียงหรือหาให้ตื่นเต้นเร้าใจเท่านั้น ด้วยธรรมชาติและพื้นดวงที่เป็นคนช่างคิดช่างตรองรอบคอบกับทุกเรื่องราวเสมอ ดังนั้นกับในเรื่องรักคุณจึงต้องมั่นใจก่อนที่จะเอื้อมมือไปความาแนบใจ เสน่ห์ที่โดดเด่นของคนวันจันทร์อยู่ที่ศิลปะในการพูดจาทำให้ใครๆ หลงเคลิบเคลิ้มได้เสมอ และยังเป็นคนฉลาดมีไหวพริบดีอีกด้วย นั่นเป็นจุดเด่นที่ทำให้คนรอบข้างชื่นชมเป็นพิเศษ แต่แม้ว่าจะมีใจชอบใครคนวันจันทร์ จะไม่เปิดเผยทุกอย่างแก่คนรักเนื่องจากเป็นคนมีโลกส่วนตัว ชอบเก็บบางเรื่องราวไว้กับตัวเองเหมือนกับที่เป็นคนชอบอิสระ และรักสนุกไม่น้อยเลยทีเดียว คนเกิดวันจันทร์จริงๆ แล้วมี 2 แบบคือแบบ ที่ควักเงินทุ่มให้คนรักแบบสุดๆ กับอีกประเภทคือ เห็นยิวสุด ๆ กับคนรัก คุณเป็นแบบไหนก็คงต้องตรวจสอบดูตัวเอง แต่ที่มีอยู่ในตัวคนวันจันทร์ทั้ง 2 แบบ ก็คือมักจะคนที่อ่อนวัยกว่าเพราะอายุที่จะดูแลคนรักของตน แบบแสนห่วงหวง และคุณก็มักชอบมีรักแบบที่ค่อยๆ ไกลชิดติดใจกันไปทีละนิด คุณแพะคนที่เขาใจคุณถองแพะ ดวงของคุณจึงมีแนวโน้มที่จะพบรักที่ซาบซึ้งจริงใจและมีความผูกพันกันมาก เพราะเป็นความรักที่มีพัฒนาการเติบโตไปด้วยความเข้าใจในกันและกัน พยายามที่จะรู้จักตัวตนแท้ ๆ ของกันและกันนั่นเอง คนวันจันทร์โชคดีที่โด่งกับคนคล้ายๆ กัน รสนิยมไม่ต่างกันราวฟ้ากับดินนัก คุยกันรู้เรื่อง ถ้าใครที่ดูดีอย่างเดียว แต่คุยกันไม่รู้เรื่อง ทำคนคิดต่างกันมาก ๆ คนวันจันทร์จะละความสนใจทันที หากเมื่อใดที่ออกหัก คนวันจันทร์ก็จะไม่พุ่มพวยมากนักแม้จะปวดใจเพียงใด คนที่เป็นคู่รักของคนวันจันทร์ได้ดีต้องมึลักษณะของความเป็นเพื่อน เฮไปไหน ๆ ด้วยกันได้ ถ้าทำสวีทเป็นเจ้าของเกินไป มักอยู่กับคนวันจันทร์ได้สั้นกว่าที่หวัง

### **✖ วันอังคาร**

คน เกิดวันนี้ มีหัวใจกล้าได้กล้าเสียในเรื่องความรักนั้น ถือคิดว่าเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันตามประสาคนชอบสนุก เจ้าสำราญพอสมควร คนวันอังคารเจ้าชู้ จึงมีดวงในเรื่องความรักที่โดดเด่น คือได้พบรักเสมอๆ มั๊งคนเด่น ๆ ที่ดูดีกว่าใครในกลุ่มคนที่มาเที่ยวบงายจนเกินไป ค่อนข้างเซ็กซี่ ไม่ใช่ว่าคนแบบที่คุณจะสะดุดตาสะดุดใจแน่นอน ใครก็ตามที่หาว่าเกินเหตุ คนวันอังคารก็ยากจะตัดใจ คิดชอบพอความสดใส มั่นใจในตัวเอง คือเสน่ห์ที่ทำให้ใครๆ หลงรักคนเกิดวันอังคาร และนิสัยที่แข็งเกินไปของคุณก็คือตัวการสำคัญที่จะทำให้ความรักให้พังทลายไป อย่างน่าเสียดาย ยามหลงรักใคร คุณจะตามติดหวังพิชิตให้ได้ เมื่อสมใจแล้ว คุณกลับไม่ยอมให้คู่รักมาเปลี่ยนแปลงลงความเป็นตัวตนที่แท้ของคุณ ถ้าใครยอมคุณได้ก็รักกันได้ยาวนานแน่นอน โดยทั่วไป ดวงในเรื่องความรักของคนวันอังคาร ไม่ค่อยมีอุปสรรคอะไรมาก จีบใครหรือทอดสะพานให้

ใครก็มักสำเร็จเสมอ อยู่ที่ว่าตัวคุณเองนั้นแหละ จะเป็นฝ่ายจิตใจจางห่างเหินอีกฝ่ายเสียก่อน ตามประสาคนเจ้าชู้ที่หัวใจอ่อนไหว และอยากคบคนใหม่

เพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องทรมานดีชอบหาความมั่นใจให้ตัวเองด้วยเรื่องรักๆ ใคร่ๆ บางครั้งทั้ง 4 ห้องหัวใจเต็มหมด หองไหนทนไม่ไหวโบกมือลาไปคุณก็ไม่เสียใจ มีใครคนใหม่มาแทนได้เร็วเสมอ ดวงความรักคนข้างดี ตัวเองไม่มีปัญหา แม่จะชอบตามใจตัวเอง แต่ก็ไม่คอยเอะอะเอาเรื่องกับความรักจริงจังนัก ปัญหา มักเกิดขึ้นเพราะคนรักของคุณ ซึ่งคิดจะเอาเรื่องกับคุณให้ได้ หรืออาจเป็นเพราะความใจร้อนของคุณบ้าง โดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดการแตกหักหรือ ดั่งนั้นถ้าใครเข้าใจคุณก็สามารถดวงกับคุณได้นานเป็นพิเศษ

## ✘ วัน พุธ

คนที่เกิดวันพุธ เป็นคนที่ต้องพัวพันกับเรื่องรักๆ ใคร่ๆ เสมอ เพราะดาวพุธ เป็นสัญลักษณ์ของดวงดาวประจำเทหิแห่งความรัก คุณผู้หญิงวันพุธจึงเป็นคุณรักสวยรักงามเป็นพิเศษ คุณผู้ชายก็สำอางไม่เบา ถ้าผู้ชายคนใดที่ปาร์ตี้หวัดด้วยโลชั่นหรือพรมน้ำหอมเสมอๆ นอกจากบ้าน จนใครๆ ก็บอจะคิดว่าเป็นเกยละก็ที่แท้เขาคนนั้นเป็นคนวันพุธนั่นเอง เมื่อรักใคร่ชอบใครคนวันพุธจะเห่แค้นเอาใจได้ละเมียดละไมที่สุดยิ่งกว่าคุณ เกิดวันอื่นๆ แต่ด้วยความที่รักตัวเองมาก หลงตัวเองพอสมควร ดังนั้นคุณจึงต้องการให้คนพิเศษของคุณ ทูมเทรักให้คุณสุดหัวใจ ถ้ารู้สึกว่าจะได้ความรักจากเขาหรือเธอไม่มากพอ คุณจะร้ายใส่ทันที

แม้เสน่ห์ของคนวันพุธจะอยู่ที่ความอ่อนหวานก็เถอะ ยามหึงหวงหรือโกรธเคืองแล้วจะปากร้ายมาก แต่ในจิตใจไม่พิษร้ายใดๆ เป็นคนใจกว้างและเป็นคนซื่อตรงซื่อสัตย์มากด้วยซ้ำ เพียงแต่คิดมากซึ่ระแวงเท่านั้นเอง ดวงความรักของวันพุธค่อนข้างอาภัพ ทั้งๆ ที่มีคนมารักจริงแบบหวังแต่ แต่ก็มักจบลงเพราะความไม่มีเหตุผลอย่างสุดๆ ของคุณเอง เรื่องที่จะผิดหวังเพราะไปรักเขาข้างเดียวนั้นก็ยังมีบ้าง แต่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักหรอก ถ้าจะผิดหวังจนเสียหน้า ก็เป็นเพราะไปหลงเชื่อคนที่มาหวังผลประโยชน์จากคุณโดยไม่ได้รักคุณจริง เนื่องจากคนวันพุธฉลาดในเรื่องอื่น แต่ไม่ทันคนนักหรอก ที่ว่าดวงความรักของคนวันพุธอาภัพก็เพราะว่า แม่บางจังหวัดชีวิตจะมีรักแสนซึ่งเพียงใดก็กลับต้องเลิกรากันทั้งๆ ที่ยังรักบางคนที่อาภัพแบบมีแต่รักเทียมๆ สั้นๆ ไม่ได้ไม่เต็มดั่งรักซึ่งนานวันให้มึนใจนักคนเกิดวันพุธบางคนก็มีความ สัมพันธ์ รักที่ยั่งยืนอบอุ่น แต่มักไม่ใช่เป็นคนที่คุณหลงรัก อย่างปักจิตปักใจมาก่อน นับเป็นดวงแห่งความรักที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว

## ✘ วัน พุธ หัส

ถ้า คุณเกิดวันพุธหัส คุณก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความรักของคุณหรอก เพราะดวงในเรื่องความรักค่อนข้างดี หมายถึงดวงคู่แท้ ๆ ที่เป็นความรักแท้ๆ ในชีวิตด้วยเช่นกัน พื้นฐานนิสัยของคุณแม่จะหาหาญวาม และตรงไปตรงมาจนน่าอึดใจ แต่เสน่ห์ของคุณมีเสมอๆ กับเพศตรงข้าม ทำให้ไม่มีช่วงใดที่ไร้คุณานวันนั้นนอกจากบางช่วงคุณจะไม่คิดในเรื่องนี้ จริงจังเท่านั้น คนวันพุธหัสเจ้าชู้แค้นอารมณ์เท่านั้น ไม่ได้เจ้าชู้เป็นนิสัยถ้าเจอจะเจอคนหล่อหรือคนสวยในแบบที่พึงพอใจ ก็จะสงสายตาไปก่อนอื่น แต่ไม่ใช่คนที่จะต้อง ปรารถนาเข้าไปขอทำความรู้จักทันใด แม่จะเป็นคนกล้าแกร่งปานใดก็เถอะ เว้นแต่ถ้าใครรู้จักกันแล้วและหลงรักเขาแล้วเท่านั้นที่คนวันพุธหัสจะติดตามผลงานอย่างตั้งใจ จนกว่าจะได้ใจของใครคนนั้นไม่มีวันที่คุณจะไปจีบเล่นๆ แบบนินจาเดี่ยววามาเดี่ยวหาหย่นนอน คนวันพุธหัสเป็นคนแข็งนอกอ่อนใน และมีดวงแบบตกหลุมรัก เมื่อแรกสบตาได้มากกว่าคนเกิดวันใด นอยเหลือเกินที่จะเห็นคนวันพุธหัสมีความรักกับเพื่อนที่คบกันนานปีแล้ว ค่อยๆ พัฒนาเป็นความรักและในกรณีที่เป็นคู่รักกันแล้วหากมีเรื่องปะทะอารมณ์สักครั้ง คุณก็จะปิดปากเงียบไม่ยอมขอโทษว่าตนผิดเอง ทั้งๆ ที่ในใจคุณอยากงอใจจะขาด นอกจากว่าทะเลาะกับคู่รักบ่อยๆ ครั้งจนรู้สึกชินแล้วนั้นแหละคุณถึงจะงอเป็น กลาที่จะเอ่ยคำว่าเสียใจออกไปได้ ในทางที่ดูเป็นคนมุทะลุวามไม่จริงจังกับใครแต่จริงแล้ว คนวันพุธหัสเป็นคนรักที่คงมั่นมาก ตามดวงชะตาบอว่าเป็นคนรักจริงหวังแต่งงาน มักได้คู่ดี เว้นแต่บางช่วงจะไปรักคนผิดจนเดือดร้อนไม่น้อย ดวงความรักของคุณ หากจะมีปัญหา ก็อยู่ที่อารมณ์เท่านั้น ถ้ารอนเจอรอนก็จบเร็วแน่ ถ้าคุณลดไฟในอารมณ์ตัวเองได้หรือเลือก คนใจเย็นเป็นน้ำ ก็รักกันยั่งยืนยากจะแตกร้างได้

## ✘ วันศุกร์

คน วันศุกร์ไม่แสดงออกถึงความเจ้าชู้เด่นชัดอย่างคนวันอาทิตย์ แต่จริง ๆ แล้วเป็นคนเจ้าชู้เงียบ แอบไปรยเสน่ห์อยู่บ่อย ๆ เหมือนกัน ซึ่งก็มีคนหลงปลื้มอยู่เสมอไป ด้วยความเป็นคนอ่อนโยน ฉลาด รอบรู้ มีมนุษยสัมพันธ์ดีพอควรคนวันศุกร์ชอบทำตัวน่ารัก แต่ถาเริ่มคบหาจริงจังกับหวานใจแล้ว จะแสดงความตื้อตึงออกมาทันที เพราะเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองไม่น้อย ดวงความรักของคุณจึงแสนซึ่งในช่วงต้น ๆ เพราะพื้นดวงเป็นคนสุภาพ นอยคนหนักที่จะหัวเราะก๊าก นอกจากเกิดในวันศุกร์ และถาความรักจะมีปัญหาที่มักเป็นเพราะตัวคุณเอง เนื่องจากเป็นคนช่างคิดอยู่แล้ว จึงคิดมากคิดไกลเกินไปเสมอและเป็นเหตุร้ายฉาฉาในความสัมพันธ์ได้ไม่ยาก ดวงความรักของคุณค่อนข้างไม่ธรรมดา ความรักแท้มักเกิดขึ้นกับคนที่รอบข้างแอบสายหนา ว่าไม่เหมาะสมกัน ถาไม่แก่หรืออ่อนวัยกว่ามาก ๆ ก็อาจแตกต่างกันที่ฐานะ หรือการศึกษา ดอยกว่าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแน่นอนและมักจะได้แสดงถึงความรักแท้เหมือนใน หนึ่ง คือการผูกพันกับกระแสน้ำที่กินของครอบครัว เปรอเช่นตสวนใหญ่จะเป็นในรูปนี้ ถาใครได้คู่ที่สมกันดีไม่มีใครห้ามปรามก็ต้องนับว่าโชคดี คุณมีดวงในราศีที่เกิดหรืออิทธิพลอื่น ๆ ที่เสริมให้ดวงความรักไปได้ดีกว่าพื้นดวงที่นาจะเป็นเช่นนั้น แต่สุดท้ายแล้ว คนวันศุกร์จะแอบสมหวังเสมอ ไม่ค่อยผิดหวังในเรื่องรัก นอกจากจะมีทุกข์ในหัวใจที่ตัวเองคิดเองรู้สึกเองไม่ใช่คนที่คุณรักก้อขึ้น หรือก นอกจากการผิดก็เป็นเพราะคุณแอบหัวน้ไหวไปปลื้มคนอื่นแล้วผิดหวัง ถาดูแล้วหัวใจตัวเองให้ตี ๆ ไม้วอกแวกไปไหนคุณก็มักมีรักที่คบกันเนิ่นนานจนเพื่อน ๆ อิจฉาเสมอแน่นอน

## ✘ วันเสาร์

ถา คุณเกิดวันเสาร์บตี มันใจได้เลยว่าคุณจะเป็นคนรักที่ดีให้ใครคนนั้นได้ภาคภูมิใจแน่ เพราะคุณมีทั้งความเอื้ออารี มีน้ำใจ เป็นคนสติปัญญาดี มีความยุติธรรมเป็นคนที่ใครก็ยอมรับและชื่นชมคุณเป็นคนรักจริงเกลียดจริง ถาเกลียดใครก็ไม่เสแสร้งคบหาต่อไปให้ตองฝืนตามวิสัยของคุณวันเสาร์บตี ที่ตรงพอสมควร ดวงในเรื่องความรักของคุณวันเสาร์บตี ไม่ค่อยโสดโผนพิสดารมากนัก ความรักคอยเป็นคอยไปอย่างเรียบง่าย หากจะมีเรื่องปวดหัวใจบางก็เป็นเพราะความมองโลกในแง่ดีเกินไป บางครั้งจึงหลงคารมคนไม่จริงใจหรือบางครั้งก็คิดไปเองว่าใครคนนั้นมีใจด้วย ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้เป็นดังที่แอบคิดแอบหัวน้ไหว คนเกิดวันเสาร์บตีเป็นคนใฝ่รู้ ถาช่วงใดเจ็บหัวใจ ก็จะทำใจด้วยการทุ่มเทในเรื่องที่มีสาระ มีประโยชน์กับชีวิต ความน่ารักของคนอยู่ที่ความสดใส เปิดเผย มีความมุ่งมั่นเสมอ ไม่ใช่คนที่เลื่อนลอยไร้สาระ ไม้บอยหนักที่จะเห็นคนวันเสาร์บตีอีกลักษณะหนึ่งคือไม่คอยเรียบร้อยและขาด ความสุขุมรอบคอบ คนวันเสาร์บตีไม่คอยเจ้าชู้ แม้จะดูมีทาที่เขากับคนอายุสดใสเป็นกันเองแต่ไม้ได้ชอบใครง่าย ๆ เสมอไป ถารักใครก็จะรักอย่างซื่อสัตย์ หากจะผิดหวังก็ตั้งที่กล่าวมาแล้ว คือการไปรักคนผิด คิดว่าดีที่แท้ไม่ใช่ ดวงความรักของคนวันเสาร์บตีนั้นจะมีรักจริงจึงก็ต่อเมื่อพบเจอคนที่เรียบร้อย ง่ายคล้าย ๆ กัน ไม้ใช่ฟู่ฟ่าหรูหราเกินไปนัก คิดแต่เรื่องสร้างสรรค์มากกว่าเรื่องเฮฮาปาร์ตี้ ปัญหาในรักมักไม้ใช่อยู่ที่ตัวคุณเอง เพราะคุณอดทนได้เสมอแต่คนที่คุณรักต่างหากที่จะนำเรื่องปวดหัวมาให้

## ✘ วันอาทิตย์

คน เกิดวันอาทิตย์ มีดวงชะตาในเรื่องรักที่ค่อนข้างดีพอสมควร ไม้ค่อยจะมีปัญหาปวดหัวปวดใจ จนเดือดร้อนเพราะเรื่องความรักอย่างคนเกิดวันอื่น ๆ เนื่องจากพื้นฐานนิสัยที่เป็นคนเด็ดเดี่ยว หนักแน่น คุณจึงคบใครก็คอบอยู่คนเดียว พอเลิกกันเมื่อใดจึงคอยมีรักใหม่ แต่คนวันอาทิตย์จะไม้ออกอุบายวิ่งไขว่คว้าหารักมาใส่ตัวหรอก นอกจากรอไหกามเทพแผลงสอนเองตามธรรมชาติดีกว่า แม้จะดูสุขุม มีระเบียบระเบียบ เป็นคนตรง หัวแข็งไม้เบา แต่ในใจคนวันอาทิตย์ก็อ่อนไหวไม่ยากกับเรื่องรัก เห็นใครถูกใจก็ชอบแต่ก็รู้จักยับยั้งใจ ไม้วิ่งเข้าประกប់ทันทีเด็ดขาด ถาจะมีความเจ้าชู้ ก็เจ้าชู้เงียบ แต่ไม้ใช่เงียบแบบแอบเอาจริงอย่างคนวันจันทร์ เพราะคนวันอาทิตย์จะแค่มอง รู้สึกชอบ ส่งยิ้มไปบ้าง แต่ก็ไม้คิดอะไรมากกว่านั้น ดวงความรักของคุณ เป็นลักษณะที่มีความสัมพันธ์มีความผูกพันที่ เต็มไปด้วยความลึกซึ้ง ไม้ใช่รักแบบตื้นเตนเราใจสั้น ๆ แล้วจบลงเหมือนเพียงจุดพลุดอกไม้ไฟ คนวันอาทิตย์ทำให้คนอื่นประทับใจได้เสมอ กับความสุขุมตระหนอดทนมุ่งมั่นใสใจคนรักอย่างเสมอต้นเสมอปลาย แต่ถาใครคนนั้นฟู่ฟ่าหรูหราใช้เงินกระหน่ำเกินไปคุณก็ไม้ชอบใจเหมือนกัน ความที่เป็นคนช่างเลือกคนวันอาทิตย์

จึงไม่ใช่คนประเภทที่มีใครๆ เคียงข้างอยู่ตลอดเวลา บางปีถ้าไม่ใคร่มากๆ ก็ยอมเปลี่ยวใจตลอดปีไม่ซีเรียส ถ้าคนวันอาทิตย์ถูกใจใคร จะใช้เวลาดูใจดูนิสัยก่อนจะดำเนินความสัมพันธ์ต่อไปให้ลึกซึ้ง ด้วยความซื่อตรงไม่ไว้ใจใครง่ายๆ ต้องดูแล้วดูอีกกว่าจะตัดสินใจเรื่องความเหมาะสมกัน คุณก็คิดมาก กว่าคนวันเกิดได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายุหรือฐานะ เช่น อีกฝ่ายรวยกว่ามากหรือจนกว่ามากๆ คุณก็จะคิดมาก แม่จะรักแล้วแต่ก็ถึงเล หรือถ้าอายุน้อยกว่ามากๆ หรือแก่กว่ามากๆ ก็กลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงของวางระหว่างวัยจะมีหรือไม่ นี่แหละคือสไตล์ความคิดของคนวันอาทิตย์ ปัญหารักในเรื่องอื่นๆ ไม่ค่อยมีหรอก นอกจากจะสับสนกับตัวเอง